

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ Y TẾ

Số: /SYT-NVY

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong mùa
Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán
2021 tại các cơ sở khám, chữa bệnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và trong nước cơ bản đang được kiểm soát chặt chẽ; tuy nhiên, trên thế giới dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhất là nguy cơ lây lan chủng mới của Covid-19 từ các nước Châu Âu. Nguy cơ dịch lây lan trong nước và tại tỉnh ta vẫn rất cao, đặc biệt là trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ có nhiều người dân về quê dịp Tết, là dịp diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội tập trung đông người, điều kiện thời tiết thuận lợi cho dịch bệnh truyền nhiễm phát triển, nguy cơ bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 là rất lớn nếu không quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện Công điện số 1838/CD-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19; Chỉ thị số 26/CT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2021; Công văn số 54-CV/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công điện số 30/CD-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, để tiếp tục duy trì vững chắc kết quả phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Duy trì tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng đã được ban hành theo công văn số 1138/BCĐQG ngày 10/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia và công văn số 667/SYT-NVY ngày 20/3/2020 của Sở Y tế; cho xét nghiệm toàn bộ các trường hợp nghi ngờ. Tuyệt đối không để lọt những người nguy cơ xâm nhập vào bên trong bệnh viện. Rà soát các khoa có người bệnh có nguy cơ cao như hồi sức tích cực, khoa điều trị người cao tuổi, chạy thận nhân tạo, tim mạch, hô hấp... Tăng cường công tác khám, tư vấn, điều trị từ xa; tuyên truyền, hạn chế người nhà người bệnh đến thăm nom, tăng cường công tác điều trị toàn diện người bệnh tại bệnh viện.

2. Bố trí trực 24/24 giờ; thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác báo cáo theo quy định; đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, sinh đẻ trong ngày Tết; có phương án vận chuyển, chuyển tuyến lên tuyến trên khi cần thiết.

3. Quán triệt các nhân viên y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn về quy tắc giao tiếp, ứng xử, thái độ phục vụ của nhân viên y tế đối với người bệnh và người nhà người bệnh khi đến khám, điều trị tại cơ sở y tế.

4. Có kế hoạch, phương án dự trữ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị.

5. Thường xuyên duy trì, triển khai công tác đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo bộ tiêu chí bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT đối với các Bệnh viện; triển khai áp dụng ngay “Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp” đã ban hành theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với các trạm y tế, phòng khám công lập, tư nhân trên địa bàn.

Nhận được Công văn này, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Đơn vị nào để xảy ra sự cố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY_{PhướcHN} (02).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Thái Hòa